

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2307/SKH-TTr  
V/v chuyển đơn cầu cứu

Đắk Nông, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Công an huyện Đắk Mil.

Ngày 24/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông nhận được đơn kiến nghị của ông Vũ Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Liên.

Địa chỉ tạm trú: Thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gàn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Đơn có nội dung: Về việc bị Công ty đòi nợ Kim Ngân Chi nhánh tại Đắk Nông đến nhà gây rối.

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông chuyển đơn kiến nghị của ông Vũ Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Liên đến Công an huyện Đắk Mil để được xem xét, giải quyết.

(kèm theo Đơn cầu cứu của ông Vũ Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Liên, ngày 23/10/2018)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ông: Vũ Anh Tuấn và bà: Nguyễn Thị Liên;  
(Thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gàn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông)
- Lưu: VT; TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



---

**Nguyễn Dương**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN CẦU CỨU

(V/việc bị Công ty đòi nợ Kim Ngân Chi nhánh Đắk Nông đến nhà gây rối)

**Kính gửi:** ÔNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  
ÔNG CHÁNH THANH TRA NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮK NÔNG  
ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK NÔNG  
ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ KH & ĐTƯ TỈNH ĐẮK NÔNG  
ÔNG TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN ĐẮK MIL  
BAN CÔNG AN XÃ ĐẮK GẦN – HUYỆN ĐẮK MIL

Tôi tên là: *Vũ Anh Tuấn* – Sinh năm: 1984 – ĐTDĐ: 01634 089 121

Cùng vợ là: *Nguyễn Thị Liên* - Sinh năm: 1984

Cùng trú tại: Thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Nay tôi làm đơn này trình bày lên quý cấp một việc như sau:

Vào tháng 2/2018, tôi đón mẹ tôi là bà *Trần Thị Cẩm* - HKTT: Thôn 10 xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông về tạm trú tại thôn Bắc Sơn xã Đắk Gằn, do Bố Mẹ tôi cần nợ hết tài sản không có nơi, Mẹ tôi về sống với vợ chồng tôi được mấy tháng thì vào khoảng cuối tháng 7/2018 có một nhóm nam thanh niên đi trên xe ô tô có ghi Công ty đòi nợ thuê Kim Ngân đến nhà tôi tìm mẹ tôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra vì Mẹ tôi không nói gì cho chúng tôi biết, nhóm người này nói là gặp mẹ tôi để đòi nợ, sau khi gặp mẹ tôi rồi thì nhóm người này tự tiện vào hẳn trong nhà của tôi ăn, nằm ngòai la liệt trong nhà, họ thi nhau chửi rủa thô tục và đe dọa mẹ tôi, ép mẹ tôi lên xe về công ty tại đắk nông để làm việc nhưng mẹ tôi không đi, sau đó nhóm người của Công ty Kim Ngân mở nhạc đám ma với công suất lớn trong nhà của tôi suốt cả một buổi chiều, họ không lắng nghe ý kiến của chúng tôi, có người trong đám bọn họ còn cửi cả quần ra rồi dùng tay cầm chim đưa ra trước mặt chị gái của tôi và nói rất bậy bạ. Tôi rất bức xúc nhưng vì Mẹ tôi có ký nhận hộ nợ tiền thật sự cho nên tôi đã kìm chế không hành động gì đối với bọn họ, tôi có yêu cầu họ ra khỏi nhà tôi để trả lại sự bình yên cho gia đình tôi sinh sống nhưng họ không nghe và còn tỏ thái độ hung hăng dữ tợn đe dọa chúng tôi. Họ ép buộc mẹ tôi phải đi bán thận để trả nợ cho họ, họ xả rác làm ô nhiễm môi trường trong nhà của tôi, họ ép mẹ tôi phải ký giấy khất nợ và hẹn trả nợ theo ý của họ.

Họ lấy danh nghĩa là công ty đòi nợ và họ cho rằng họ có quyền làm bất cứ việc gì đối với gia đình tôi mà không cần sự đồng ý của chúng tôi, họ đã đến nhà tôi rất nhiều lần, có lần bọn họ kéo khoảng 7 – 8 người đến nhà tôi gây sự tôi thấy tình hình

căng thẳng và nguy hiểm nên đã báo sự việc lên Ban Công an xã Đăk Gắn, Công an xã cũng đã có mặt tại nhà tôi để giải quyết, giải thích, lúc có người của Ban công an thì bọn họ ngồi im lặng không nói gì cũng không làm gì, khi Công an ra về thì bọn họ tiếp tục hành hung, đe dọa và chửi rủa luôn cả lực lượng của Công an xã.

*Kính thưa quý cấp!* Tôi không liên quan gì đến việc vay tiền hay nhận nợ của mẹ tôi, tôi đã nói với Công ty đòi nợ Kim Ngân đây là nhà của tôi không phải nhà của bà Cẩm, các anh không được đến nhà tôi gây rối và chửi rủa như vậy, nhưng bọn họ không nghe mà bọn họ còn quay lại kiếm chuyện gây sự với tôi, tôi vẫn kìm chế và không hành động gì. Họ liên tục đến nhà của tôi, trước khi ra về họ đều đe dọa nếu lần sau mà không có tiền trả thì họ tặng "LIÊU CAO" đối với Mẹ tôi.

Hiện tại bản thân tôi và gia đình các con của tôi đang bị Công ty đòi nợ Kim Ngân khống chế và làm nhục.... Tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của gia đình tôi đang bị đe dọa; Công ty đòi nợ Kim Ngân đã có việc làm xúc phạm nặng nề đối với gia đình của tôi khiến cho gia đình tôi rất hoang mang lo sợ không biết những ngày sắp tới Công ty này sẽ làm gì với gia đình chúng tôi.

Để đảm bảo tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của gia đình tôi không bị Công ty đòi nợ Kim Ngân tiếp tục xâm hại....., nay bằng đơn này tôi kính đề nghị quý cấp sớm ra tay can thiệp giải quyết yêu cầu Công ty đòi nợ Kim Ngân không được đến nhà tôi để gây sự, chửi bới. Việc đòi nợ bà Cẩm phải được diễn ra tại các cơ quan có thẩm quyền như trụ sở UBND xã hoặc Tòa án, trong quá trình đòi nợ phải làm đúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua Công ty đòi nợ Kim Ngân đã liên tục đưa người ngoài xã hội vào nhà tôi gây rối và làm nhục gia đình tôi làm cho gia đình tôi rất hoang mang và lo âu, buồn chán, không yên tâm lao động sản xuất. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, nay tôi kính đề nghị quý cấp tiến hành điều tra, xác minh sự việc, sau đó phải có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với việc làm sai Luật của Công ty đòi nợ Kim Ngân đối với gia đình tôi.

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên đây là đúng sự thật, kính mong được quý cấp quan tâm giúp đỡ cho tôi để tôi và gia đình tôi yên tâm lao động sản xuất để duy trì cuộc sống.

Trong khi chờ đợi sự giải quyết của quý cấp, tôi xin trân trọng cảm ơn.

Bắc Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Người làm đơn

Chồng

Trần

Vũ Anh Trần

vợ

liên

Nguyễn Thị Liên